

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
1	นางสาวกิตตินรี ชิววงศ์วิศิษฐ์	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีเขียว
2	นางสาวเกศวดี บัวสุข	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีน้ำเงิน
3	นางสาวชุตินา รุยันต์	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีชมพู
4	นางสาวชลชะบีล กอแข็ง	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีแดง
5	นางสาวณัฐธิดา บินล่าเต๊ะ	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีเหลือง
6	นางสาวณัฐธิดา แก้วทิพรรัตน์	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีเทา
7	นางสาวพนิดา ศรนรินทร์	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีม่วง
8	นางสาวพรชนก ภีระบัน	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีน้ำตาล
9	นางสาวพรชนก ศรีเอียด	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีแดง
10	นางสาวเพ็ญภา ณ สีหโต	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีฟ้า
11	นางสาววันวิ สวัสดิ์ประเสริฐ	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีเขียว
12	นางสาววิลาวัลย์ เกื้อกุล	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีน้ำเงิน
13	นางสาวศิริพร นวลละออง	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีชมพู
14	นางสาวสุพรรณษา วงศ์พันธุ์	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีแดง
15	นางสาวอนุษา สาและ	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีเหลือง
16	นางสาวอุษณี คำนวน	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีเทา
17	นางสาวเอเชีย ชาญพล	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีม่วง
18	นางสาวฮานิตาร์ หนิเด	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีน้ำตาล
19	นายนิธิภัทร อนุสาย	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีแดง
20	นายปิยณัฐ ระหังภัย	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีฟ้า
21	นายพงศกร แก้วสด	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีเขียว
22	นายภาณุพงศ์ พงศ์พันธ์	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีน้ำเงิน
23	นายยศกร บุญมา	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีชมพู
24	นายวีรศักดิ์ ยาดำ	การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	สีแดง
25	นางสาวจุฬาลักษณ์ เกื้อสุวรรณ	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	สีเหลือง
26	นางสาวโซเฟีย หวาทาบ	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	สีเทา
27	นางสาวศิริลักษณ์ คำสี	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	สีม่วง
28	นายธีระวัฒน์ ชายหอมรส	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	สีน้ำตาล
29	นายราเชนร์ พันธุ์ฤกษ์	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	สีแดง
30	นายอานัส หิมเหม	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	สีฟ้า
31	นางสาวกัมมะ มูมิง	เกษตรศาสตร์	สีเขียว
32	นางสาวขวัญฤทัย สุกแก้ว	เกษตรศาสตร์	สีน้ำเงิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
33	นางสาวจุฑามาศ คำเพชร	เกษตรศาสตร์	สีชมพู
34	นางสาวเจ๊ะเซตง สือนิ	เกษตรศาสตร์	สีเสด
35	นางสาวนรุอาซีกิน มะสาแม	เกษตรศาสตร์	สีเหลือง
36	นางสาวฟาตีฮ๊ะ อุเซ็ง	เกษตรศาสตร์	สีเทา
37	นางสาวเยาวเรศ แก้วปัญญา	เกษตรศาสตร์	สีม่วง
38	นางสาวรุสมาวัน หวันหมุ	เกษตรศาสตร์	สีน้ำตาล
39	นางสาวสุนิสา ทองเพชรจันทร์	เกษตรศาสตร์	สีแดง
40	นางสาวอมลวรรณ จันท์ขุนพัฒน์	เกษตรศาสตร์	สีฟ้า
41	นายกฤษณะ เพ็งทอง	เกษตรศาสตร์	สีเขียว
42	นายทงสิทธิ์ อนุศาสนี	เกษตรศาสตร์	สีน้ำเงิน
43	นายธนชัย จงภักดี	เกษตรศาสตร์	สีชมพู
44	นายพลกฤต อินทมณี	เกษตรศาสตร์	สีเสด
45	นายพิตรี สาและ	เกษตรศาสตร์	สีเหลือง
46	นายภูษิสส์ เม่งช่วย	เกษตรศาสตร์	สีเทา
47	นายวัฒนา พละไชย	เกษตรศาสตร์	สีม่วง
48	นายอภิสิทธิ์ แสนนนท์คำ	เกษตรศาสตร์	สีน้ำตาล
49	นายอานนท์ คล้ายจินดา	เกษตรศาสตร์	สีแดง
50	นายฮารือฟิน วาสารี	เกษตรศาสตร์	สีฟ้า
51	นางสาวกานดา ชาติโสภณ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเขียว
52	นางสาวจารุวรรณ ฤทธิธูม	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำเงิน
53	นางสาวจิราวรรณ ต๊ะเปี้ยสึบ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีชมพู
54	นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองเพชร	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเสด
55	นางสาวนัจมี ปี่ไสย	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเหลือง
56	นางสาวน้ำฝน หมวกครอง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเทา
57	นางสาวบุญชนก เนสะแหละ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีม่วง
58	นางสาวพิมพ์พรรณ จันทิตย์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำตาล
59	นางสาวฟารีดา ฮะแวง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแดง
60	นางสาวภัทรสุดา ทองหนู	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีฟ้า
61	นางสาวรวิวรรณ หมานจันทร์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเขียว
62	นางสาวรุศนา สาจิ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำเงิน
63	นางสาววิภาฤดี ทุเรศพล	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีชมพู
64	นางสาวศิริภัทร ราชรักษ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเสด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
65	นางสาวสุนิสา นิยมแก้ว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเหลือง
66	นางสาวสุรียญา บุละ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเทา
67	นางสาวอภิธา สว่างรัตน์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีม่วง
68	นางสาวอาชีชา ขุนจันทร์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำตาล
69	นายกันตชาติ บัวคลี่	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแดง
70	นายกิตติศักดิ์ จีระพันธ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีฟ้า
71	นายคณิศร ศุภพันธ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเขียว
72	นายจักรกฤษณ์ บุญรัมย์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำเงิน
73	นายจิรเมธ กังแฮ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีชมพู
74	นายชรินทร์ เดชาภิบาล	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแดง
75	นายชีวันย์ ไพโรจน์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเหลือง
76	นายไชยวัฒน์ นวลจันทร์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเทา
77	นายณัฐกิตติ์ โสภณ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีม่วง
78	นายณัฐดนัย เอียดสกุล	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำตาล
79	นายณัฐพล จองหวัง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแดง
80	นายเทพอารักษ์ สุขเกษม	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีฟ้า
81	นายธัญวิศ แก้วประดับ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเขียว
82	นายธนพงศ์ อารามเรือง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำเงิน
83	นายธนวัชร อนันตประเสริฐ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีชมพู
84	นายธนาศักดิ์ ทวีศรี	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแดง
85	นายธีระชาติ บัวเป็นคง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเหลือง
86	นายปฏิพล บุญมา	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเทา
87	นายปฏิภาณ นาศรี	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีม่วง
88	นายปิยะ ฉายหุย	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำตาล
89	นายพัชรพล มณีรัตน์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแดง
90	นายพิชิต บุญส่ง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีฟ้า
91	นายภูวิศ นิตยคำพร	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเขียว
92	นายรุสลัน ยะโก๊ะ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำเงิน
93	นายเรวัต ปล้องพันธ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีชมพู
94	นายเรืองฤทธิ์ แม่นหมาย	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแดง
95	นายวริทธิ คงสิน	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเหลือง
96	นายวัชรินทร์ ดีสัน	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเทา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
97	นายเวชพิสิฐ จันทรวงชุม	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีม่วง
98	นายศักรินทร์ นवलพงศ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำตาล
99	นายศิวเทพ ชาติวงศ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแดง
100	นายศุภชัย ศรีสุข	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีฟ้า
101	นายศุภณัฐ จันทร์เพชร	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเขียว
102	นายศุภวิชญ์ ชูเขียว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำเงิน
103	นายสถาปต์ย์ แซ่ตัน	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีชมพู
104	นายสิทธิกร ใหม่ทอง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแสด
105	นายสิทธิโชติ ตกจันท้อง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเหลือง
106	นายอดิสร คงสวัสดิ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเทา
107	นายอนุพงศ์ กาละวงค์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีม่วง
108	นายอโนชา โยลัย	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำตาล
109	นายอัฒดุลาสิม สุทรง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีแดง
110	นายอัศวิน จิโรภาส	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีฟ้า
111	นายอัสรารัล โส๊ะสุข	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีเขียว
112	นายเอกรงค์ เทพพรหม	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)	สีน้ำเงิน
113	นางสาวกฤษณา วงศ์สวัสดิ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีชมพู
114	นางสาวเกตุมณี ม่องพร้าว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีแสด
115	นางสาวตัสนิม อุซึ้ง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเหลือง
116	นางสาวน้ำฝน คงเทพ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเทา
117	นางสาวปาริฉัตร คงคำ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีม่วง
118	นางสาวเปรมสุดา สุวรรณชาติ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำตาล
119	นางสาววานิสสา วุ่นดี	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีแดง
120	นางสาววิสณี แก้วอ่อน	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีฟ้า
121	นายกรกฎ คล้ายแก้ว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเขียว
122	นายกฤษณชัย ไหมสมสุข	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำเงิน
123	นายกิตติ เฟื่องหนู	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีชมพู
124	นายกิตติพิชญ์ มุขตา	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีแสด
125	นายจรูญ ไชยชาญ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเหลือง
126	นายจิตรภณ อัลมาตร	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเทา
127	นายจirnันท์ เจริญวงศ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีม่วง
128	นายชานนท์ มานะจิตร	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำตาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
129	นายณัฐกฤต เทียนแก้ว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีแดง
130	นายณัฐชานนท์ บุตรราษฎร์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีฟ้า
131	นายณัฐพงษ์ เมืองแก้ว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเขียว
132	นายณัฐพล ชัยชนะ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำเงิน
133	นายณัฐพล แสงจันทร์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีชมพู
134	นายณัฐวุฒิ ทองเทพ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเสด
135	นายตะวัน หูเขียว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเหลือง
136	นายทรงวุฒิ เสี่ยงเอียด	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเทา
137	นายธนกร ยอดเสาร์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีม่วง
138	นายธัญวัฒน์ สิงห์สุน	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำตาล
139	นายฉัตรพัทธ์ ชุมแก้ว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีแดง
140	นายธีรภัทร์ จันทรเดิม	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีฟ้า
141	นายนราธิป หยูอินทร์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเขียว
142	นายนวฤกษ์ สมิงแก้ว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำเงิน
143	นายบงกช ณ นคร	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีชมพู
144	นายปฐวี ชูรัักษ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเสด
145	นายปรินทร์ จีรกาญจน์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเหลือง
146	นายปัญญากร กาละพันธ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเทา
147	นายปิยวัฒน์ ชูทอง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีม่วง
148	นายพศวัต แก่นคล้าย	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำตาล
149	นายพลิชฐ์ ป้อมสกุล	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีแดง
150	นายพันธ์วีรศ นารักษ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีฟ้า
151	นายพิชณุตม์ แก้วหนูนวล	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเขียว
152	นายพุดพิงค์ ลูกจันทร์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำเงิน
153	นายภูริชญา พูลทอง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีชมพู
154	นายยศพล สุวรรณโ	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเสด
155	นายวงศธร แข่งลอยเลื่อน	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเหลือง
156	นายวรฉัตร สุทธิพงศ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเทา
157	นายวัชรพงษ์ แก้วอัมภรณ์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีม่วง
158	นายวัชระ คงแก้ว	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำตาล
159	นายวีระยุทธ ยุปูลา	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีแดง
160	นายศราวุธ คงถาวร	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีฟ้า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
161	นายสหัสวรรษ ชัยรัตน์	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเขียว
162	นายสังข์เพชร เพชรสัง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีน้ำเงิน
163	นายอาซีซัน ลำเห	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีชมพู
164	นายอาหลี ชะนะทอง	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีแดง
165	นายอำนาจ จำปา	เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)	สีเหลือง
166	นางสาวกชกร เขียดเขียว	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีเทา
167	นางสาวแคทลีน ดอเลาะ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีม่วง
168	นางสาวตอญีบ๊ะ หมาดตา	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีน้ำตาล
169	นางสาวนันทิตา ศิรินวล	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีแดง
170	นางสาวพิตรีย์ นิเหมาะ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีฟ้า
171	นางสาวรชนา โส๊ะประจัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีเขียว
172	นางสาวสาวิตรี แซ่อั้ง	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีน้ำเงิน
173	นางสาวสุตาภัทร เอียดฉิม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีชมพู
174	นางสาวสุนิสา สิงห์ทองรัตน์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีแดง
175	นางสาวอารีนา โส๊ะสันสีะ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีเหลือง
176	นายนันหนัช โตะสู	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สีเทา